



INTERNATIONAL MONETARY FUND

Public Information Notice

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสาธารณะ ฉบับที่ 05/150

เพื่อเผยแพร่ทันที

วันที่ 27 ตุลาคม 2548

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

700 ถนน 19 นอร์ธเวสต์

กรุงวอชิงตัน ดีซี 20431

สหรัฐอเมริกา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศสรุปการทบทวนภาวะเศรษฐกิจ
ตามพันธะข้อสี่กับประเทศไทย ประจำปี 2548

คณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการประชุมสรุปการทบทวนภาวะเศรษฐกิจไทย¹ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548

ภูมิหลัง

ในปี 2547 เศรษฐกิจโดยรวมของไทย ยังคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี และอัตราเงินเฟ้อต่ำ ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาการค่าน้ำมันที่สูงขึ้น การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก (avian flu) และปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (real GDP) ขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 2.7 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.4 ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ระหว่างร้อยละ 0 – 3.5

ในช่วงต้นปี 2548 เศรษฐกิจชะลอตัวลง และดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุ กล่าวคือ ปัญหาการค่าน้ำมันที่สูงขึ้น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

¹ ตามพันธะข้อสี่แห่งข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กองทุนการเงินฯ จะทำหรือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในระดับทวิภาคี ตามปกติเป็นประจำทุกปี โดยจะส่งคณะเจ้าหน้าที่ไปยังประเทศสมาชิก เพื่อรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนปรึกษาหารือกับทางการ เพื่อจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา หลังจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารสิ้นสุดลง กรรมการจัดการในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจะสรุปความคิดเห็นของที่ประชุม และส่งบทสรุป กลับไปยังประเทศสมาชิกเพื่อทราบ ประกาศข่าวสาธารณะฉบับนี้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริหารในการประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 ที่ได้หารือกันโดยใช้รายงานที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินฯ

วัฏจักรกลางของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เหตุการณ์ภัยธรรมชาติใน 6 จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน ภัยแล้งต่อเนื่อง และปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ในช่วงไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจได้เริ่มฟื้นตัวแล้ว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ในระดับร้อยละ 5.6 และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.3 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

ในปี 2547 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินจากการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลาย ซึ่งใช้มาเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน มาดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันในประเทศเพิ่มสูงขึ้น อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และภาวะตลาดแรงงานเริ่มตึงตัว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค่อยๆ ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน จากร้อยละ 1.25 ต่อปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 ที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 3.25 ต่อปี

ในปีงบประมาณ 2546/2547 ฐานะการคลังของรัฐบาลกลางเกินดุลเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สะท้อนถึงการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าประมาณการ อันเป็นผลมาจากการขยายฐานภาษีและการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี สำหรับปีงบประมาณ 2547/2548 รัฐบาลกลางคาดว่าจะสมดุล ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้การจัดเก็บภาษีภาคธุรกิจที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 5 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 0.75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สำหรับคุณภาพการคลังคาดว่าจะขาดดุลเล็กน้อย² เนื่องจากการใช้จ่ายลงทุนที่สูงขึ้นของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และการลดลงของดุลนอกงบประมาณจากการดำเนินการของกองทุนน้ำมัน

นอกจากนี้ ทางการไทยได้ประกาศแผนการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (mega projects) ในช่วงปี 2548 – 2552 โดยที่ส่วนหนึ่งของแผนรายจ่ายนี้ ได้บรรจุไว้ในงบประมาณระยะปานกลางแล้ว โครงการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ใกล้เคียงกับระดับการลงทุนในอดีตแต่ต่ำกว่าระดับการลงทุนในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจที่เคยสูงถึงร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

² ประมาณการ ณ เดือนมิถุนายน 2548

ฐานะภาคต่างประเทศของไทยในปี 2547 ยังคงแข็งแกร่ง โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และสัดส่วนหนี้ต่างประเทศคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงจากร้อยละ 36 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 31 อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งแรกของปี 2548 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 3.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น มีการกักตุนสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า เพื่อเตรียมรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ความต้องการสินค้านำเข้าของประเทศคู่ค้าอ่อนตัวลง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในช่วงวัฏจักรขาลง และจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงหลังเหตุการณ์ภัยธรรมชาติใน 6 จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้นและเกินดุลเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งขึ้นประมาณร้อยละ 3 ในปี 2547 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ค่าเงินบาทที่แท้จริง (real effective term) อ่อนตัวลงเล็กน้อย และปรับตัวในทิศทางดังกล่าวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2548 สำหรับช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมนั้น ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเนื่องจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

เสถียรภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในระยะยาว จะขึ้นอยู่กับ การดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเอกชนและภาคการธนาคาร ทั้งนี้ แม้ว่าฐานะทางการเงินของภาคการธนาคารเข้มแข็งขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา แต่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ น่าจะยังคงปรับลดลงได้อีก สำหรับการลดภาระหนี้สินของภาคธุรกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก็ยังควรต้องดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ในปี 2547 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) สามารถแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไปแล้วร้อยละ 99 ของจำนวนสินทรัพย์ที่รับโอนมา และได้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้หรือการบังคับหลักประกันที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว ยังต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

การประเมินของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารชมเชยทางการไทยในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างระมัดระวัง ซึ่งนอกจากจะเอื้อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2547 แล้ว ยังช่วยควบคุมให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงตามวัฏจักรขาลงของอุปสงค์เหตุการณ์ภัยธรรมชาติใน 6 จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน ภัยแล้งต่อเนื่อง และปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ ได้ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง และการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวลงในไตรมาสแรกของปี 2548 คณะกรรมการบริหารได้ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบรัดกุมประกอบ

กับการที่ไทยมีนโยบายระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบดังกล่าว และผลักดันให้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีขยายตัวสูงเกินคาด อย่างไรก็ตาม กรรมการบริหาร เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยยังมีความเสี่ยงอยู่หลายด้านที่ต้องเผชิญในระยะต่อไป

กรรมการบริหารเห็นพ้องกันว่า ขณะนี้ความท้าทายที่สำคัญในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจคือการ สนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวไปพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ทั้งนี้ แม้การชะลอตัว ทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจะมีสาเหตุจากปัจจัยชั่วคราว แต่ปัจจัยเสี่ยงบางประการอาจยังคงมี ผลต่อเนื่องในระยะใกล้ อาทิ ความต้องการสินค้าไทยจากประเทศคู่ค้าอาจลดลงมากกว่าที่คาดไว้ และราคาน้ำมันอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งจะชะลอการปรับตัวของดุลบัญชีเดินสะพัดและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากที่ คาดการณ์ไว้ หากความเสี่ยงดังกล่าวส่งผลกระทบมากขึ้น กรรมการบริหารเห็นว่าทางการควรสนับสนุน ให้อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวตามกลไกตลาดและให้กลไกปรับตัวทางการคลังช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจต่อไป ขณะเดียวกัน กรรมการบริหารเห็นว่าหนี้สาธารณะและหนี้ต่างประเทศที่ลดลงมากในระยะ ที่ผ่านมา ได้ช่วยทำให้สถานะของประเทศไทยแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับความเสี่ยงนี้ได้ สำหรับ แนวโน้มเศรษฐกิจระยะปานกลาง กรรมการบริหารเห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับความ คืบหน้าของการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการที่เหมาะสมของโครงการลงทุน ขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

กรรมการบริหารสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น และการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศเฉพาะกรณีอัตรา แลกเปลี่ยนผันผวนอย่างรุนแรงเท่านั้น ทั้งนี้ กรรมการบริหารเน้นว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลด ผลกระทบของความไม่สมดุล และสังเกตเห็นว่าค่าเงินบาทได้อ่อนตัวลงตาม การปรับลดของดุลบัญชีเดินสะพัดดังกล่าว กรรมการบริหารบางท่านแสดงความเห็นว่าค่าเงินอาจปรับตัว ตามกลไกตลาดต่อไปอีกหากปัจจัยเสี่ยงภายนอกยังส่งผลกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง

กรรมการบริหารสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดอย่าง ทันทีทันที และสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยในปีที่ผ่านมา ธปท. ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะที่ส่วนต่างระหว่างผลผลิตและศักยภาพ ของเศรษฐกิจ (output gap) ลดลง และราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้กรรมการบริหารส่วนใหญ่เห็นว่า

การที่ชปท.ดำเนินมาตรการด้านการกำกับสถาบันการเงินที่มุ่งเป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดสินเชื่อบางภาคมีความเหมาะสมดี

กรรมการบริหารเห็นพ้องว่า การใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ประมาณการไว้ในปีงบประมาณ 2547/2548 มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และยังเห็นว่าการกำหนดเป้าหมายงบประมาณแบบสมดุลในร่างงบประมาณประจำปี 2548/2549 เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฏจักรของเศรษฐกิจ โดยงบประมาณดังกล่าวได้รวมประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว นอกจากนี้ กรรมการบริหารยังสนับสนุนการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี ซึ่งทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

กรรมการบริหารเห็นว่าความท้าทายต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะปานกลางขึ้นอยู่กับ การดำเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ให้เกิดประสิทธิผล โดยจะต้องพิจารณาโครงการตามลำดับความสำคัญและกำหนดขั้นตอน การดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังและเสถียรภาพด้านต่างประเทศ กรรมการบริหารจึงมั่นใจในทิศทาง การดำเนินการเพื่อส่งผลให้สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง และหลีกเลี่ยงแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อและดุลต่างประเทศ นอกจากนี้ กรรมการบริหารได้เสนอแนะว่า การระดมทุนสำหรับโครงการเหล่านี้ควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและก่อภาระผูกพันให้กับรัฐบาลน้อยที่สุด รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดำเนินการอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กรรมการบริหารยังเน้นถึงความสำคัญของการควบคุมการขยายตัวของรายจ่ายประจำ และการรักษาระดับรายได้เพื่อดูแลเสถียรภาพและความยั่งยืนของการคลังในระยะปานกลางด้วย

กรรมการบริหารกล่าวเน้นว่าการที่เศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างยั่งยืนในระยะปานกลางนั้นขึ้นอยู่กับ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และตั้งข้อสังเกตว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคการธนาคารยังคงอยู่ในระดับสูง ถึงแม้จะได้มีการแก้ไขไปมากแล้วก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการบริหารเห็นชอบกับมาตรการใหม่ที่ทางธนาคารนำมาใช้เพื่อเร่งแก้ปัญหาหนี้ดังกล่าวและสนับสนุนให้ดำเนินการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการประกันเงินฝากเพื่อใช้แทนการรับประกันแบบเต็มจำนวนของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินของรัฐรับโอนสินทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ กรรมการบริหารสนับสนุนการดำเนินการของทางการที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาในธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และเรียกร้องให้ทางการยึดแนวทางกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป

ส่วนมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินนั้น กรรมการบริหารบางท่านเห็นว่า อาจมีประโยชน์ในระยะสั้น แต่จะมีผลเสียในระยะยาว

กรรมการบริหารเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน ทั้งนี้ กรรมการบริหารได้สนับสนุนมาตรการยกระดับมาตรฐานด้านการบัญชีและธรรมาภิบาล โดยให้ความเห็นว่ารายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes) ด้านบริษัทภิบาลจะช่วยชี้ให้เห็นประเด็นที่ควรปรับปรุง นอกจากนี้ กรรมการบริหารชื่นชมทางการไทยที่ได้แสดงเจตจำนงเข้าร่วมในโครงการ ประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program) ในปี 2550 และสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนที่ดีต่อไป

กรรมการบริหารชมเชยความตั้งใจของทางการไทยที่จะสานต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยตั้งข้อสังเกตว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการแปรรูปกิจการโทรคมนาคมในลำดับต่อไป ทั้งนี้ กรรมการบริหารเน้นว่าการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะช่วยสร้าง ความมั่นใจแก่นักลงทุน

กรรมการบริหารชมเชยทางการไทยในการดำเนินการเปิดเสรีทางการค้าในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและประเทศคู่ค้า โดยกรรมการบริหารตั้งข้อสังเกตว่าการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าในระดับทวิภาคีในช่วงที่ผ่านมา จะช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศการค้าเสรีในประเศดีขึ้น และยังคงช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดด้วย อย่างไรก็ดี การเจรจาเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบการเจรจาพหุภาคีและภูมิภาคนั้น ควรดำเนินไปในทิศทางเดียวกับกรอบใหญ่ในการเจรจาการค้าระดับพหุภาคี

ประกาศข่าวสารสาธารณะ (Public Information Notice หรือ PIN) เป็นความพยายามของกองทุนการเงินฯที่จะเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการให้ข้อคิดเห็นและการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจโดยกองทุนการเงินฯ โดยทำการเผยแพร่ประกาศข่าวสารสาธารณะ เมื่อกองทุนการเงินฯ ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก (หรือกลุ่มประเทศสมาชิก) แล้ว

1. ภายหลังจากการประชุมสรุปการทบทวนภาวะเศรษฐกิจตามพันธะข้อสี่กับประเทศสมาชิกโดยคณะกรรมการบริหาร
2. ภายหลังจากการประชุมสรุปการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยคณะกรรมการบริหาร
3. ภายหลังจากการประชุมสรุปการทบทวนภาวะเศรษฐกิจประเภท Post Program Monitoring (PPM) โดยคณะกรรมการบริหาร และ
4. ภายหลังจากการประชุมสรุปการทบทวนภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่อยู่ภายใต้โครงการเงินกู้ของกองทุนการเงินฯเป็นระยะเวลาสั้น โดยคณะกรรมการบริหาร

ประกาศข่าวสารสาธารณะ (Public Information Notice หรือ PIN) จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนหลังจากที่คณะกรรมการบริหารได้มีการหารือประเด็นนโยบายโดยทั่วไปด้วยเช่นกัน เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาไม่เผยแพร่ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

- 8 -
ประเทศไทย: เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ พ.ศ. 2543-2548

	2543	2544	2545	2546	2547	2548
					ประมาณการ	ประมาณการ
การขยายตัวของ GDP ที่แท้จริง (ร้อยละ)	4.8	2.2	5.3	6.9	6.1	3.5
การอุปโภคบริโภค	4.8	3.9	4.8	5.8	6.7	3.5
เงินเพื่อตามดัชนีราคาผู้บริโภค (เฉลี่ยทั้งปี, ร้อยละ)	1.6	1.6	0.7	1.8	2.7	4.2
เงินเพื่อพื้นฐาน (เฉลี่ย ทั้งปี, ร้อยละ)	0.7	1.3	0.4	0.1	0.4	1.5
บัญชีการคลัง (ร้อยละของ GDP) 1/						
ดุลรัฐบาลกลางตามงบประมาณ	-2.0	-2.1	-2.3	0.4	0.3	0.5
รายได้และเงินช่วยเหลือแบบได้เปล่า	15.5	15.1	15.9	16.6	17.6	17.8
รายจ่ายและเงินให้กู้ยืม	17.5	17.2	18.2	16.2	17.3	17.3
ดุลรัฐบาลรวม 2/	-1.8	-1.1	-1.2	1.8	0.7	0.1
ดุลภาครัฐรวม 3/	-2.7	-0.7	-0.4	2.6	1.4	-0.7
หนี้สาธารณะ	57.8	57.5	57.2	50.6	48.9	49.6
บัญชีการเงิน (ณ สิ้นปี, ร้อยละ) 4/						
การขยายตัวของปริมาณเงิน M2A	2.2	4.6	-0.1	5.1	6.3	4.8
ดุลการชำระเงิน (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)						
ดุลบัญชีเดินสะพัด	9.3	6.2	7.0	8.0	7.3	-4.1
(ร้อยละของ GDP)	7.6	5.4	5.5	5.6	4.5	-2.5
สินค้าส่งออก (เอฟ.โอ.บี)	67.9	63.1	66.1	78.1	96.1	106.9
สินค้านำเข้า (ซี.ไอ.เอฟ)	62.4	60.6	63.4	74.3	94.4	116.3
ดุลบัญชีเงินทุน 5/	-10.8	-3.6	-1.4	-7.4	-1.6	2.5
ดุลการชำระเงินรวม	-1.4	2.6	5.6	0.5	5.7	-1.6
เงินสำรองทางการ (ณ สิ้นปี)	32.7	33.0	38.9	42.1	49.8	48.2
(ร้อยละของหนี้ต่างประเทศที่ครบกำหนด)	119.1	121.2	153.6	221.5	231.2	216.1
หนี้ต่างประเทศ (ร้อยละของ GDP)	65.0	58.4	46.9	36.2	30.9	30.1
(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)	79.7	67.5	59.5	51.8	50.6	50.4
ภาคทางการ	33.9	28.3	23.3	17.0	14.4	11.4
ภาคเอกชน	45.8	39.2	36.2	34.8	35.7	39.1
อัตราส่วนภาระหนี้ 6/	15.8	21.1	20.0	16.3	8.6	9.6

ที่มา: ข้อมูลที่ได้รับจากทางการไทย และประมาณการของเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินฯ

(ข้อมูลย้อนหลังอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจากการปิดเศษทศนิยมในการคำนวณ)

1/ จำนวนตามฐานเงินสดและปีงบประมาณ ปีงบประมาณเริ่มจากเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนปีถัดไป เช่นข้อมูลสำหรับปี 2547 หมายถึง เดือนตุลาคม 2546 ถึงเดือนกันยายน 2547

2/ รวมรัฐบาลกลางตามงบประมาณ กองทุนนอกงบประมาณต่างๆ และรัฐบาลท้องถิ่น

3/ รวมภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่มีใช้สถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายของ FIDF และ เงินนอกงบประมาณบางอย่าง

4/ ตัวเลขสำหรับปี 2548 คำนวณจากช่วงมีนาคม 2548 - ธันวาคม 2547

5/ รวมค่าคลาดเคลื่อนทางสถิติ และไม่รวมการใช้เงินกองทุนการเงินฯ สุทธิ

6/ ร้อยละของมูลค่าส่งออกสินค้าและบริการ